

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	อานูภาพ พันธุ์พินิจ	
๒	นายจตุรงค์ ชำนาญสาร	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	จตุรงค์ ชำนาญสาร	
๓	นางศิวนาถ ลาสุนนท์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	ศิวนาถ ลาสุนนท์	
๔	นายวิเชียร วงศ์อำมาตย์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	วิเชียร วงศ์อำมาตย์	
๕	นางเพ็ญศรี ชายสีดา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	เพ็ญศรี ชายสีดา	
๖	นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	อภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	
๗	นายบุญตรี ณะรักษ์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	บุญตรี ณะรักษ์	
๘	นายสมสี อย่างสวย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สมสี อย่างสวย	
๙	นายสาคร ประทุมศาลา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สาคร ประทุมศาลา	
๑๐	นายสุระเดช แก้วกำ	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สุระเดช แก้วกำ	

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจิตราภรณ์ เคนมี	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	จิตราภรณ์ เคนมี	ลากิจ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแชแล

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	นายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	
๒	นายเดชา ปัตถาวโร	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เดชา ปัตถาวโร	
๓	นายเรืองฤทธิ์ กิติราช	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เรืองฤทธิ์ กิติราช	
๔	นายวิชัย สุขรมย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วิชัย สุขรมย์	
๕	นางสมจิต กุลธรรณิษฐ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมจิต กุลธรรณิษฐ์	

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแชแล

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวชิรวิษณุ ภาวะชาติ	ปลัดเทศบาลตำบลแชแล	วชิรวิษณุ ภาวะชาติ	
๒	นายปรีชา ปาสาวัน	หัวหน้าสำนักปลัด	ปรีชา ปาสาวัน	
๓	นางสาวเยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	เยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	
๔	นายสุระพล ทาปลัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	สุระพล ทาปลัด	

๕	นางสุภารัตน์	กิตติพัฒน์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สุภารัตน์	กิตติพัฒน์วงศ์	
๖	นายปรีดา	ประจูดทะเลศรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ปรีดา	ประจูดทะเลศรี	
๗	นายธนชัย	ธนสีลังกูร	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ธนชัย	ธนสีลังกูร	
๘	นางศรุษา	โพธิ์ศรี	นักวิชาการเกษตร	ศรุษา	โพธิ์ศรี	
๙	นางอัฐกร	คะประสงค์	นายช่างโยธา	อัฐกร	คะประสงค์	
๑๐	นางสาวสุธาสินี	โพธิ์ชัยยา	นักพัฒนาชุมชน	สุธาสินี	โพธิ์ชัยยา	
๑๑	นายธรรมมาวุธ	ธรรมสกุลรังสี	บุคลากร	ธรรมมาวุธ	ธรรมสกุลรังสี	
๑๒	นางสลิตตา	หล้าศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	สลิตตา	หล้าศักดิ์	
๑๓	นางสาวลัดดาวรรณ	พาลี	นักวิชาการศึกษา	ลัดดาวรรณ	พาลี	
๑๔	นางรัชฎาพร	ศรีโบราณ	นักวิชาการพัสดุ	รัชฎาพร	ศรีโบราณ	
๑๕	นางสาวกาญจนา	จันทกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กาญจนา	จันทกุล	
๑๖	นายชูชาติ	ไชยศาสตร์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชูชาติ	ไชยศาสตร์	
๑๗	นายเชิดรักษ์	รินทชัย	ช่างไฟฟ้า	เชิดรักษ์	รินทชัย	
๑๘	นางสาวธนัชภรณ์	สุวรรณโคตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ธนัชภรณ์	สุวรรณโคตร	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายจาดุรงค์ ขำนาถสาร บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี (รองประธานสภาเทศบาล) พ.ศ.๒๕๕๙ และสมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน ประธานสภาเทศบาล จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล (ประธานสภาเทศบาล) หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแชแล ได้จัดทำหนังสือขอเปิด สมัยวิสามัญ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แต่ก่อนที่จะเริ่มการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คือท่านพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาลตำบลแชแล ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลตำบลผักถับ ซึ่งท่านเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล และท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล ซึ่งตามระเบียบแล้ว นั้น ก็ต้องมีการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล คนใหม่ เพื่อมาทำหน้าที่แทน เลขานุการสภา คนเดิม คือท่านพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ก่อนจะเข้าสู่การดำเนินการคัดเลือก กระผมขอแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ในการคัดเลือกเลขานุการสภา ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น

รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) กระผมขอเข้าสู่การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล

เพื่อจะได้ทำหน้าที่ต่อไปในการประชุมต่อไป โดยการให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อ ๑ ท่าน และผู้รับรอง ๒ ท่าน และทำการลงมติในที่ประชุม ขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อ เชิญครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุก (สมาชิกสภา เขต ๒) ภาคส่วน กระผมนายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย สมาชิกสภา เขต ๒ ตามที่ท่านประธานสภา ได้แจ้งว่าเลขานุการสภาคนเดิมได้ลาออกแล้วนั้น และจะต้องเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก เลขานุการสภาคนใหม่ ผมขอเสนอชื่อ ท่านปรีชา ปาสาวัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแชแล เป็นเลขานุการสภาคนใหม่ ผมขอเสนอท่านครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ขอขอบคุณท่านอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย ท่านได้เสนอชื่อท่านปรีชา ปาสาวัน เป็นเลขานุการสภาคนใหม่ ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ นายสุระเดช แก้วกำมา สมาชิกสภาเขต ๒

นายวิเชียร วงศ์อำมาตย์ สมาชิกสภาเขต ๑

มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีกไหม

ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านจะเสนอรายชื่ออีก ก็สรุปเลยนะครับ ไม่ต้องลงมติที่ประชุม เพราะมีการเสนอชื่อเพียง ๑ ท่าน คือท่านปรีชา ปาสาวัน เป็นเลขานุการสภา แทนท่านพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ครับ เชิญท่านปรีชา ปาสาวัน พุดอะไรกับทางสมาชิกสภาสักนิดหน่อย ครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (หัวหน้าสำนักปลัด) กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุก ท่าน ต้องขอกราบพระคุณที่ทางสภาเทศบาลตำบลแชแล ให้ความไว้วางใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ กระผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เท่ากับความรู้ความสามารถ ขอขอบคุณครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ขอขอบคุณครับท่านปรีชา ปาสาวัน ครับ วันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีเอกสารมากพอสมควรในการพิจารณา อยากให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดในเอกสารที่แจกในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการประชุมครั้งนี้ก็มีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กำชับให้เทศบาลตำบลแชแลให้ประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระในการประชุมครั้ง ซึ่งเทศบาลตำบลแชแลได้ขอยื่นเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ก็คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลแชแล เป็นผู้เรียกประชุม ฉะนั้นวันนี้เราจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ยื่นขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการพิจารณา ก่อจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปผมจะให้เลขานุการสภาอ่านประกาศเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ เชิญท่านเลขาสภา ครับ

นายปรีชา ปาสาวัน ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล สมัยวิสามัญ (เลขานุการสภาเทศบาล) สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลแซแล ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๙ และการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแซแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชยาวุธ จันท
(นายชยาวุธ จันท)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุม รับทราบ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลแซแล เรื่อง เรียกประชุมสภา (ประธานสภาเทศบาล) เทศบาลตำบลแซแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ (ประธานสภาเทศบาล) ตามที่ผมได้ลงพื้นที่และพบปะพี่น้องชาวตำบลแซแล ก็รู้สึกได้ว่าช่วงนี้พี่น้องประชาชนมีความใจร้อน เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนในการสัญจรเกิดความเสียหาย จากพายุที่ตกหนักในช่วงนี้ ทำให้ถนนหลายสายในตำบลแซแล ไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้เกิดคำตำหนิ มีการพูดจาไม่ไพเราะ จากประชาชน ซึ่งเราเป็นบุคคลสาธารณะ ผมก็อยากจะให้ทุกท่านมีความอดทน อดกลั้น ในการแก้ไขปัญหา อยากให้มีความสามัคคี ช่วยการทำงาน ผมก็มีเรื่องจะแจ้งและขอความร่วมมือ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ (ประธานสภาเทศบาล) รับรองรายงานการประชุมและทางเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ

ที่ประชุม ไม่มี

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุม (ประธานสภาเทศบาล) ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ หากรับรองรายงานประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม มีท่านใดมีเรื่องจะสอบถามในที่ประชุม (ประธานสภาเทศบาล) เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายคณะผู้บริหาร ไหมครับ เชิญครับ

นายสุระเดช แก้วก่า เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมอยากสอบถาม เรื่องที่ผมได้ติดตามและดูการรายงานของดิน ฟ้า อากาศ ทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้ ทำให้ถนนเสียหายหลายสายภายในตำบลแชแล ที่นี้ กระผมก็อยากสอบถามว่าเราได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือซ่อมแซมอะไรไปบ้างแล้ว ที่ ถนนเสียหาย หลายนๆ สาย ที่ผ่านมา ครับ คือพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาลำบาก อยากทราบ ว่าได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรไปบ้างแล้วครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในคราวที่แล้วเกิดฝนตกหนัก (นายกเทศมนตรีตำบลแชแล) แล้วก็ถนนหลายเส้นทางประมาณ ๕-๖ สาย ที่เกิดการชำรุดเสียหายมากและหนัก มาก ๆ เรามีการซ่อมแซมไปตามจุดที่ถนนเสียหายหนักมาก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น ครับ และพอซ่อมแซมถนนได้ประมาณ ๓-๔ วัน ก็เกิดฝนตกหนักลงมาอีกรอบหนึ่ง เราก็ ดำเนินการซ่อม โดยมอบหมายให้ท่านรองเทศา ปิดถาวรโร ซึ่งของบ้านโนนหินลาด ซึ่งจุดที่ หนักมากก็ได้ซ่อมโดยการลงหินลูกรังประมาณ ๑๐๐ รถ และลงท่อตรงจุดนั้นอีก และตอนนี้ เรากำลังดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งเป็นการซ่อมแซมในรอบที่สอง ซึ่งเรากำลังไล่ซ่อมแซมและ จุดที่เราจะลงท่อเพิ่มก็มีปัญหาในการย้ายแบ็คโฮ ซึ่งเขาคิดเป็นวัน ถ้าเราจะลงท่อชุดหนึ่งก็ จะต้องมียกจ่ายในการย้าย แบ็คโฮ วันละ ๑๕,๐๐๐ บาท เราก็มีการวางแผนว่าเราจะเอา คนงานของเทศบาลของเราไปช่วยในการลงท่อ โดยการจ้างรถไถในการดันท่อลง ซึ่งการลง ท่อเราจะไม่ฝืนนะครับ เราจะทำให้เป็นนูนสูง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ครับ ซึ่งตอนนี้เรากำลัง เร่งซ่อมแซมครับท่านประธานสภา

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุก (สมาชิกสภา เขต ๒) ภาคส่วน สำหรับวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม เนื่องจากเป็นวาระที่จัดทำขึ้นใหม่ในการประชุม ครั้งนี้ ก็จะเป็นกระทู้ถามสดเลยนะครับ คือท่านท่านสมาชิก ท่านสุระเดช แก้วก่า ซึ่งขอ อนุญาตที่กล่าวอ้างนามไปครับ ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับวาทภัย ที่เกิดขึ้นภายในตำบลแชแล คือ ไม่ว่าถนนสายไหน ผมก็อยากให้คณะผู้บริหาร และตามเอกสารที่ได้ยื่นใบร้องทุกข์มาเทศบาล ตำบลแชแล ผมก็อยากให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกเส้นครับ ยกตัวอย่าง เช่น อย่างเช่นถนนเส้นหัวสะพาน เพราะหัวสะพานห้วยนาโน มันเป็นหลุมขนาดใหญ่และกิน พื้นที่เข้าไปครึ่งถนนแล้ว ซึ่งผมก็เคยแจ้งทางคณะผู้บริหารไปแล้วครับ แล้วผมก็อยากทราบ ว่าทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วในส่วนนี้ และวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้ว เพราะว่าถนนเส้นนี้มีราษฎรใช้ถนนเส้นนี้สัญจรมากและบ่อยๆ ทำให้การสัญจรลำบากมาก จริง ๆ ผมอยากให้เร่งดำเนินการในตรงจุดนี้ ขอขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ครับ ตรงหัวสะพานหัวนาโน (นายกเทศมนตรีตำบลแชแล) ตามที่ท่านอินทร์ นิลดอนหวาย ได้สอบถามมาทางคณะผู้บริหาร ผมก็ว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายมากเหมือนกัน ซึ่งมันเป็นหลุมเข้ามาครึ่งถนน ซึ่งจุดแบบนี้ก็มีเยอะมาก แต่เราก็จะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วครับ

นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ข้าราชการทุกภาคส่วนและคณะผู้บริหาร คือผม (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตลำดับความเดิมครับ ผมก็ได้ไปดูถนนภายในตำบลแชแลที่เสียหายจากการฝนตกหนัก กับท่านนายกเทศมนตรี และท่านรองนายก ท่านเรืองฤทธิ์ กิติราช ครับ ขออนุญาตที่กล่าวนามครับ ผมรู้สึกว่าการตามสภาพปัจจุบัน การขนถ่ายผลผลิตสินค้าทางการเกษตรออกจากไร่ไม่ได้เลย ซึ่งราษฎรที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ก็ยังคงเต็มไร่ไปหมดไม่สามารถนำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาขายได้ เช่นหัวมันสำปะหลัง ถ้าเก็บเกี่ยวสามวันแล้วยังไม่สามารถนำไปขายได้ ก็จะทำให้หัวมันสำปะหลังเน่าเสียหาย ทางลานมันก็จะไม่รับซื้อผลผลิตนั้น ผมขอเสนอว่าและเห็นว่าทางท่านสมาชิกทุกท่าน ก็รู้จักคนมากมาย สมมติว่า มีท่านสมาชิกที่รู้จักกับผู้รับเหมารถแบ็คโฮ ที่เขาสามารถดำเนินการให้เราได้ สามารถทำได้เลยไหมครับ ผมขออนุญาตเรียนสอบถามคณะผู้บริหาร

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ขออนุญาตครับท่านประธานสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในกรณีเหตุฝนตกแรง ทำให้ถนนขาดเสียหายเยอะ ตั้งแต่รอบแรกที่ถนนขาดของบ้านเหล่ากเค็งและบ้านโนนหินลาด สำหรับบ้านโนนหินลาดนี้ประชาชนไปร้องเรียนถึงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุมภวาปี และเราก็ดำเนินการซ่อมแซมให้ แต่พอดำเนินการซ่อมเสร็จ อีกสามวันฝนก็ตกหนักลงมาอีก ทำให้ถนนสายดังกล่าวขาดเสียหายอีกรอบครับ สำหรับของเป็นโนนหินลาดเราลงทุนซ่อมแซมถนนไปในรอบแรก ๓๐,๐๐๐ บาท น้ำก็มากัดเซาะหายไป ส่วนของบ้านเหล่ากเค็ง เราก็ต้องซื้อใบเลื่อยมาใหม่ เพื่อนำมาเลื่อยตัดขยะที่ขวางออก ซึ่งก็ดำเนินการเสร็จแล้วในรอบแรก เมื่อรอบที่สองมาฝนตกหนักมาอีก ผมก็ได้ขึ้นไปดูสถานที่จริงของบ้านโนนหินลาด ผมก็เลยดำเนินการโดยถมหินลูกรังให้สูงกว่าพื้นที่ของข้างเคียงและพื้นที่เดิมจากไหล่เดิมอีก ๕๐ เมตร ในรอบนี้น้ำจะไม่พัดในส่วนของเรา เพราะด้านของเราจะมีแนวกอไผ่เป็นบังเกอร์เรียงกันอยู่ครับ อย่างเช่นของท่าน สมาชิกบุญตรี ณะรักษ์ ผมก็ได้ไปดูมาแล้ว ก็ถนนมีความสาหัสสาขานเหมือนกันในการสัญจรพอสมควร ครับ รถที่ผ่านสัญจรไปนั้นก็ติดตรงนั้นไม่สามารถสัญจรได้ ในมุมมองของผมก็จะแก้ไขในเบื้องต้น คือจะขุดเป็นร่องน้ำและขอพื้นที่นาของ ท่าน สมาชิกบุญตรี ณะรักษ์ เพื่อทำเป็นร่อง ซึ่งทางเราก็ได้คุยปรึกษากับท่านบุญตรี ณะรักษ์แล้วในเรื่องของหลักการดำเนินการ ผมก็ได้ติดต่อกับแบ็คโฮที่จะมาเข้าดำเนินการและมีการวางแผนแล้วครับ ส่วนสำหรับท่อที่ขาดของบ้าน ท่านสมาชิก สาคร ประทุมศาลา ผมก็ได้ไปวางแผน เพื่อเข้าดำเนินการแล้วครับ ซึ่งจะลงท่อประมาณ ๔-๕ จุด ผมก็เลยวางแผนว่าจะเอาคนงานของเราไปลงท่อเองและสั่งหินมาลงครับ สำหรับการวางท่อจะวางให้สูงขึ้นไปเพื่อรับแรงน้ำที่ไหลมาและในส่วนของทางสมาชิกสภา ที่บอกว่าทำไมไม่ซ่อมตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งเราจะประเมินก่อนว่าตรงจุดไหนที่สัญจรไม่ได้จริง ๆ คือถนนขาดเสียหายจริง ๆ เราจะดำเนินการตรงจุดนี้ก่อนและค่อยทยอยซ่อมไปเรื่อย ๆ ครับ และอีกประเด็นหนึ่งคือด้านงบประมาณ ซึ่งสอบถามไปยังฝ่ายการเงินของเราแล้ว คืองบประมาณของเทศบาลตำบลแชแลยังไม่เข้ามาเลย พอเราทำไปแล้วไม่มีเงินจ่ายให้ผู้รับเหมา ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาได้ ซึ่งทางเราก็มีการทยอยดำเนินการโครงการไปที่ละโครงการ ควบคู่กันไปกับการซ่อมแซม ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ขอขอบคุณครับท่านรองเดชา ปัตถาวโร ซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มการประชุม ผมก็ได้แจ้งต่อที่ (ประธานสภาเทศบาล) ประชุมไปว่า ให้เรามีความอดทน ซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็พยายาม

แก้ปัญหา ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่คาดการณ์ไม่ได้สำหรับการเกิดความภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในตำบลแฉะแลของเรา ซึ่งผมก็มีความเห็นใจทางคณะผู้บริหาร ครับ มีท่านในจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริหารงานของคณะผู้บริหารอีกไหมครับ
-ไม่มี-

ถ้าไม่มีผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ เรื่อง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ (ประธานสภาเทศบาล) ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อระเบียบ และกฎหมายฯ ให้ท่านสมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ

นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอชี้แจง (เลขานุการสภาเทศบาล) ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการ และเสถียรภาพในระยะยาว

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสำคัญ

๑. ให้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายได้

๒.๑ โครงการที่จะนำเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการโครงการ

ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ จัดหารถส่วนกลาง หรือรถประจำตำแหน่ง การจัดหารถครุภัณฑ์สำนักงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น

๓. ให้กระทำได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล มีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อให้สภาท้องถิ่นอนุมัติแล้วดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่นำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่น ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด โดยระมัดระวังไม่นำเงินสะสมไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่เป็นข้อห้ามหรือโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน การจัดหารถยนต์ส่วนกลาง เช่น รถกระบะ รถตู้โดยสาร รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ เป็นต้น

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ตามที่ท่านเลขาธิการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม (ประธานสภาเทศบาล) ให้ท่านสมาชิกสภาทราบไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ

-ไม่มี-

ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเสนอโครงการเพื่อพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอชี้แจง (นายกเทศมนตรี)

รายละเอียดโครงการเพื่อพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลแชแล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแชแล

หลักการ

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแล ในการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เหตุผล

เทศบาลตำบลแชแล ดำเนินการอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ คือ อำนาจหน้าที่ที่บังคับ ที่เทศบาลจะต้องดำเนินการ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในการให้บริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการตามภารกิจต่อไป ขอมอบให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เชิญครับ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เพื่อเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ โครงการ ขอเชิญครับ

นายธนชัย ธนสีลังกูร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร (หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) ทางกองช่าง มีเรื่องนำเสนอสภาเทศบาลตำบลแชแล เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.๒,ม.๗,ม.๑๔, ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตรโดยการเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๑,๔๒๐ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๓๑๔,๖๐๐ บาท**

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อขนส่งผลผลิตเพื่อการเกษตร สายบ้านดอนเงิน - บ้านหินฮาว ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๑,๐๘๐ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๒๒๖,๓๐๐ บาท**

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสี่แยกเทศบาล - บ้านโนนหินลาด ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงดินรองพื้นทาง ๙๒๐ ลบ.ม. ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๙๒๐ ลบ.ม.และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๓๑๘,๙๐๐ บาท**

๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านยางหล่อ - บ้านโนนหินลาด ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗,๒๕๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน

๑,๖๐๐ ลบ.ม.และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๔๑๙,๕๐๐ บาท**

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.๗,ม.๖ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๙๐๐ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

เป็นจำนวนเงิน ๒๑๖,๑๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.๙,ม.๑๔ ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๑,๐๓๒ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

เป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๘๐๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นไปป่าช้า) ม.๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๓๗๔ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๘๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองอีจิก ม.๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๗๖๕ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๑๐๐ บาท**

เงิน ๑๖๒,๑๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่ ๕ เส้นกลางบ้าน ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๙๐๐ บาท**

๑๗๖,๙๐๐ บาท

๑๐. โครงการขุดลอกหนองโพธิ์ บ้านเมืองพริก ม.๓ ขุดดินพร้อมตักแต่ง และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๑๑๒,๒๐๐ บาท**

บาท

๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนเงิน ม.๑๒ (เส้นไปนายประเสริฐ) ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ จำนวน ๔๓๒ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ **เป็นจำนวนเงิน ๘๕,๗๐๐ บาท**

เงิน ๘๕,๗๐๐ บาท

๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนเงิน ม.๑๒ (เส้นหนองหมู) ขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมปรับเกรดยกร่องพูนดิน ลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดทับ

จำนวน ๕๕๐ ลบ.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี
๒๕๕๙-๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๒,๑๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากเค็ง ม.๙ พื้นที่ผิวจราจร กว้าง
๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๐๒,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนายนายหนูเกรียง ขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๑๗๐
เมตร ลงหินลูกรัง จำนวน ๗๘๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑๒ ท่อน และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี
๒๕๕๙-๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๖,๔๐๐ บาท

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่ากเค็ง-บ้านเหล่ากโพธิ์ ขนาด กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ลงดินรองพื้นทาง จำนวน ๖๕๐ ลบ.ม. ลงหินลูกรัง จำนวน ๕๘๕ ลบ.ม.
และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เป็นจำนวน
เงิน ๑๓๒,๒๐๐ บาท

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ขอขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารแนบครับ ในเอกสารก็จะมีรายละเอียด โครงการ
เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษา
รายละเอียดและสอบถามเพิ่ม เพื่อให้ได้เข้าใจ เพื่อจะได้ลงความเห็นได้ตรงกันมากขึ้น
ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕
โครงการ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตอนนี้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ การพิจารณาเพื่อจ่ายขาดเงิน
สะสม ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ โครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๒๕๗ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำหรับโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม. ๒
, ม. ๗ , ม. ๑๔ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ซึ่งในที่ประชุมครั้งก่อนได้มีการคุยกันในเรื่อง
ของความกว้างของถนนเส้นนี้ครับ และผมก็ได้คุยกับช่างเหมือนกันแล้วว่า ขนาดถนน
กว้าง ๔ เมตร ไม่ได้ ต้องให้ช่างสำรวจถนนเป็นกว้าง ๖ เมตร ไล่ถนนข้างละ ๑ เมตร
รวมเป็น ๘ เมตร ซึ่งในวันนั้นผมก็ได้ขอเอกสารแบบฟอร์มจากกองช่าง จะนำไปให้ผู้
หมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ในส่วนที่ยื่นเข้ามาใกล้ถนนนี้ครับ
เพื่อที่เราจะได้ทำผิวจราจร ๖ เมตร และไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ซึ่งตรงนี้ผมจะให้เปลี่ยน
รายละเอียดความกว้างของโครงการที่ ๑ ครับ เพราะว่าถ้าขนาดความกว้างถนน ๔ เมตร มัน
จะแคบในการสัญจรของประชาชน เพราะเป็นถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งของตำบลแชแล ครับ
นายสุระเดช แก้วกำ (สมาชิกสภา เขต ๒) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ
กระผมนายสุระเดช แก้วกำ สมาชิกสภา เขต ๒ ผมเห็นด้วยกับท่านอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย
เพราะถนนเส้นนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่กว้าง ๔ เมตร มันฟังจะมากกว่า ๔ เมตร เมื่อไม่กี่ปี
มานี้ครับ เพราะมีการรื้อถนนกันเข้ามาของพี่น้องประชาชนรื้อถนนเข้ามาเรื่อย ๆ ฉะนั้น
ถนนมันมีความกว้างอยู่แล้วก็อย่าไปทำให้ถนนมันแคบลง ซึ่งมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้

พี่น้องประชาชนรูก้าถนมน ผมเห็นด้วยกับท่านอภิรักษ์ นิลดอนหวาย ครับ และถนนทุก ๆ เส้นภายในตำบลแซแล ด้วยครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ (นายกเทศมนตรี) ทุกท่าน คือผมสามารถจะทำแบบ ๘ เมตร ๑๐ เมตร ได้ทั้งนั้นผมไม่มีปัญหาครับ แต่เจ้าของที่ต้องลงนามเอกสารยินยอมก่อน ถึงเราจะกันที่ไว้เท่าไร แต่ถ้าเขาไปสร้างอะไรลงไป แล้วเราจะไปทำลายของเขาไม่ได้ เขาก็สามารถฟ้องร้องเราได้เหมือนกัน เพราะที่สาธารณะประโยชน์ คือที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือใครไปใช้ก่อนก็มีสิทธิก่อน เราไปทำลายของเขาไม่ได้ คือท่านอภิรักษ์ นิลดอนหวาย บอกว่า ๘ เมตร บวกกับไหล่ทางเป็น ๑๐ เมตร แต่ถ้าไปดูตามสภาพจริงถนนมันแคบแค่ ๔ เมตร ๕ เมตร เท่านั้นครับ เราต้องไปทำลายรั้วมันสำหรับหลัง ไร่อ้อยของเขาทั้งหมดเลยนะครับ คือเราทำได้ แต่ต้องมีหนังสือยินยอมให้เจ้าของที่เซ็นยินยอมด้วยครับ ถ้าเรามีการดำเนินการลงไป เขาอาจจะไปร้องเรียนถึงจังหวัด บางที่เขาอาจจะร้องถึงทหารครับ ที่ผมรู้ว่าสภาพถนนจริงมันแคบแค่ ๔ เมตร ๕ เมตร เพราะเราให้ช่างออกไปดูระหว่างทางและวัดตามสภาพจริง บางจุด ๘ เมตร หรือบางจุด ๑๒ เมตร แต่ชาวบ้านเขาปลูกอะไรไว้เต็มหมดแล้ว ที่นี้เราจะแก้ไขปัญหาคือเราต้องคุยกับเจ้าของที่ ถ้าพวกเขาจะทำถนนขนาด ๘ เมตร จะต้องเซ็นเอกสารยินยอมให้พวกเราด้วยนะครับ เราจึงจะดำเนินการได้ ถ้าเราจะถกกันวันนี้ให้แล้วเสร็จ เรายังมีเวลาในการประชุมอีก เราก็ลงพื้นที่กับท่านสมาชิก ซึ่งถนนเส้นนี้ก็ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร ซึ่งเราจะทำทั้ง ๓.๕ กิโลเมตร หรือจะเป็นจุด ๆ ที่มันเสียหาย ครับ ท่านประธาน เพราะว่างบประมาณในการสร้างลูกรังนี้ “สองล้านหกแสนบาท” ซึ่งเราจะจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นะครับ ซึ่งปีที่แล้วเราใช้เทศบัญญัติเกี่ยวกับการลงลูกรังเกือบล้านครับ ยังไม่รวมในหมวดจ้างเหมา ซึ่งเราละลายไปลูกรังมาแล้วเกือบ ๔ ปี เป็นเงินเกือบ ๖-๗ ล้าน ในแต่ละปีที่เราทำลงไป ปีถัดไปเราไปดูตรงที่เราดำเนินการลงลูกรังไปก็ถูกพลัดหายไปหมด นี่ก็เป็นปัญหาที่ผมได้พูดคุยกับท่านประธาน ครับ อย่างโครงการที่ ๑ ก็มีปัญหาเรื่องถนนกว้าง ๔ เมตร กว้าง ๖ เมตร กว้าง ๘ เมตร แต่ปัญหาคือทางท่านสมาชิกจะให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ๖ เมตร ๘เมตร เราเอาเอกสารไปให้เจ้าของที่ตรงนั้นเขาเซ็น ผมก็จะให้ช่างประมาณการใหม่ แล้วเราก็จะเสนอเข้าสู่สภาอีก ๒-๓ วัน ทำให้เราได้ลงพื้นที่ไปประชุมดู หรือตรงนี้มันดีแล้ว เราก็ไปซ่อมหลักกิโลที่ ๔ ,ที่ ๕ ทำให้มันดีเป็นจุด ๆ แต่ถ้าจะทำทั้ง ๓ กิโลเมตร กว้านี้ก็คือเอาหินไปลงกระจาย ประมาณสี่แสนกว่าบาท สรุปอย่างนี้ดีไหมครับ อย่างโครงการที่ ๑ ยังมีปัญหาอยู่เราก็ปล่อยโครงการนี้ไปก่อน แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วค่อยนัดประชุมกันอีกที ในวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในหลักการก่อนดีไหมครับ

นายเรืองฤทธิ์ กิติราช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องการทำถนนลูกรังความกว้าง ๔ เมตร และ ๖ เมตร ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็อยากจะทำถึงแปดเมตรแต่เราก็ได้พูดคุยถึงถนนเส้นนี้กันเบื้องต้นแล้วว่า ถนนเส้น ม.๒ ม.๗ ม.๑๔ แล้วว่าถนนเส้นนี้มันแคบ เราจะแก้ไขปัญหายังไงการสำรวจถนนที่มีการบุกกล้าเข้ามาในที่สาธารณะ ขอขอบคุณครับ

นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญาตครับ ขอปรึกษาหารือในเรื่องของการลงนามเอกสารยินยอม และผมอยากให้มี (สมาชิกสภา เขต ๒) ข้อมูลของถนนว่าเส้นไหนติดกับที่สาธารณะที่เราบุกเบิกทำไปล่วงหน้าก่อนแต่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จและยังมีผลผลิตของประชาชนเหมือนกับผู้บริหารได้กล่าวมา แต่ผมก็อยากจะให้ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประกาศว่าถนนเส้นที่จะดำเนินการถนนเส้นนี้ถึงที่ใดซึ่งมันมีระหว่งอยู่ที่เราเคยบุกเบิก ว่าสี่เมตรห้าเมตรและหกเมตรให้ออกหนังสือไปหา

ผู้ปกครองประชาสัมพันธ์ในการจัดทำถนนแต่ละเส้นภายในตำบลแชแล ห้ามประชาชนบุกรุก
ล้ำเข้ามาเด็ดขาด และผมว่าน่าจะมีข้อบังคับด้วยครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย ขออนุญาตครับ ผมขอเพิ่มเติมถนนเส้น ม.๒ ม.๗ ม.๑๔ เป็นถนนที่มีการดำเนินการ
(สมาชิกสภา เขต ๒) ก่อสร้างมานานแล้วก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักที ซึ่งผมว่าพิจารณา ขนาดความกว้างหกเมตร
ไล่ทางอีกข้างหนึ่งเมตรรวมเป็นแปดเมตรก็มีความเหมาะสมแล้วครับ ซึ่งถนนเส้นนี้แต่ก่อนมี
ขนาดความกว้างมากกว่านี้ครับ แต่ถ้าจะมาสรุปเอาเลยว่าจะดำเนินการแค่ผิวจราจรแค่สี่
เมตร ผมไม่เห็นด้วย ในการประชุมครั้งก่อนผมบอกแล้วว่าถ้าจำทำแค่สี่เมตรมันจะแคบไป
เรื่องงบประมาณค่อยว่ากันใหม่ที่จะเพิ่มหรือลด ผมอยากจะขอแบบฟอร์มให้เจ้าของที่ได้เซ็น
ยินยอม ผมอยากจะให้ดำเนินการในรูปแบบนี้ครับ

นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญาตครับท่านประธานสภา ในเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้ว ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ที่ขอเสนอ
(รองนายกฯ) โครงการเข้ามาแล้วเราจะมาดำเนินการเริ่มต้นใหม่ กว่าเราจะเอาแบบฟอร์มไปให้ผู้ปกครอง
ดำเนินการให้กับทางเทศบาล ก็คงอีกนาน ทางที่ดีเราคุยกันและสรุปวันนี้ แล้วพรุ่งนี้เราออก
สำรวจ ถ้าได้ความกว้างตามที่เราจะดำเนินการตามโครงการที่เสนอมา หรือถ้าไม่ได้ขาดความ
กว้างตามที่เราจะดำเนินการในโครงการใด ๆ เราก็ปล่อยโครงการนั้นตกไป ครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ แต่ครั้งก่อนผมก็ได้ไปดำเนินการปักแนวเขตถนนเส้น ม.๒ ม.๗
(สมาชิกสภา เขต ๒) ม.๑๔ มีการปักแนวเขตแล้วก็ยังเหมือนเดิม ผมจึงฝากถามคณะผู้บริหารที่เร่งให้ทางกระผม
ไปดำเนินการปักแนวเขตว่าจะมีงบประมาณและงบประมาณจะตกไป แล้วไหนละครับ
งบประมาณที่จะดำเนินการขยายแนวเขตครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญาตครับ ที่ผมพูดวันนั้น ผมบอกว่าให้เจ้าของที่ลงนามยินยอม ไม่ได้ให้ท่านไปดำเนิน
(นายกเทศมนตรี) การปักแนวเขต คือให้เจ้าของที่ลงนามยินยอมให้ดำเนินการขยายเขตถนนกว้างหกเมตรได้
ประเด็นที่ผมพูดคือให้เจ้าของที่ลงนามยินยอมที่เราจะดำเนินการถนนแปดเมตร ถ้าถนนเส้น
นี้เจ้าของที่ลงนามยินยอมให้ดำเนินการแล้ว ๑๖ ท่านและเหลืออีก ๔ ท่าน เราก็ลงไปพูดคุย
กับท่าน เดี่ยวพรุ่งนี้เราลงไปสำรวจถนนเส้น ม.๒ ม.๗ ม.๑๔ แล้วให้ช่างลงไปดูด้วยกัน
ทั้งหมด ๓.๕ กิโลเมตร ซึ่งเราอาจจะไม่ซ่อมทั้ง ๓.๕ กิโลเมตร เราอาจจะดูหลักกิโลที่ ๕ ที่ ๖
ทำให้มันดีเป็นจุด ๆ ไป และหลักกิโลที่ ๕ ที่ ๖ เป็นที่ของใครบ้างที่ติดที่สาธารณะประโยชน์
คงไม่เกิน ๒-๓ ท่าน เราก็เอาเอกสารยินยอมให้ดำเนินการขยายเขตถนนกิโลเมตรไปเจ้าของที่
ลงนาม ผมว่าทำประมาณ ๒-๓ วันน่าจะดำเนินการเสร็จ แต่วันนี้เรามาคูกันว่าเราจะ
ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตถนนแต่ละเส้นกี่เมตร ๔ เมตร ๖ เมตร หรือ ๘ เมตร ซึ่งเราจะไม่
ดำเนินการในตอนนี้อยู่เพราะมันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่ครับ เราจะอนุมัติโครงการแล้วทั้งหมด
ก่อน พอหมดฤดูฝนเราค่อยจะดำเนินการครับท่านประธาน ขอบขอบคุณครับ

นายสุระเดช แก้วกำ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้บริหาร คือตามที่จริงแล้ว
(สมาชิกสภา เขต ๒) ก่อนที่จะออกหนังสือก็น่าจะมีการปรึกษาหารือกันก่อนครับ คือท่านอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย
ท่านก็พูดไปตามตัวหนังสือครับ ผมขอข้ามไปอย่างข้อที่ ๒ พวกผมก็มีลายมือชื่อของพี่น้องที่
เป็นเจ้าของที่ดิน ที่เราได้ไปดำเนินการครั้งก่อนแล้ว เพราะพวกเรารลงไปดำเนินการแล้ว ๕ เมตร
แต่ในครั้งนี้นะเราจะมาดำเนินการแค่ ๔ เมตร ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ฝ่ายบริหารจะพิจารณา ขอบคุ
ณครับท่านประธาน

นายบุญตรี ธนะรักษ์ ขออนุญาตครับ ที่ทุกท่านพูดมาผมก็เห็นด้วยกับทุกท่านครับ แต่ว่าผมอยากให้ทำเป็นหนังสือ
(สมาชิกสภา เขต ๒) ยินยอมออกมาให้กับข้างเคียงทุกเส้นที่เราจะดำเนินการลงนามยินยอม และเมื่อลงนาม
ยินยอมแล้วก็นำส่งผู้บริหารพิจารณา ถ้าเราไปดำเนินการปักแนวเขตเฉยๆแต่เจ้าของที่ไม่ได้
ลงนามยินยอมเราก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในส่วนนี้ได้ ขอบขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญาตครับ สำหรับโครงการที่นำเสนอในวันนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอโครงการเพื่อ (นายกเทศมนตรี) จ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการในเดือนมิถุนายน ครับ ส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าของที่เข็นตียินยอมมานั้นส่วนมากจะไม่ได้ระบุให้เราสามารถเข้า ดำเนินการได้ก็เมตรครับ ซึ่งก็เป็นปัญหาตลอดกับฝ่ายบริหาร ซึ่งไม่ใช่ที่เราอยากจะทำ แล้วประชาชนเดือดร้อน ผมอยากทำให้มันถูกต้องและชัดเจน เพราะว่าสภาพท้องถิ่นเป็น ผู้อนุมัติพิจารณา แต่ผมขอให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ครับ

นายเดชา ปัตถาวโร เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คือในกรณีถนนกว้าง ๘ เมตร แต่ใน (รองนายกเทศมนตรี) มุมมองของผู้บริหารมองว่าเรามีงบประมาณอยู่แค่นี้ เราจะพิจารณาแค่ ๔ เมตร ซึ่งเราจะทำ พื้นที่ใช้สอยเพียงแค่ว่า ๔ เมตรก่อนเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้สัญจรไปมาได้ อันนี้คือ จุดมุ่งหมายของทางผู้บริหาร ลักษณะที่ดินที่เป็นสาธารณะประโยชน์จะครอบครองก็ไม่เกิด สิทธิ ขอขอบคุณครับ

นายสาคร ประทุมศลา ขออนุญาตครับ ผมอยากจะทำหนังสือแนบท้ายถึงจังหวัดด้วยว่า ถนนเส้นนี้ขนาดความ (สมาชิกสภา เขต ๒) จริงที่ ๕ เมตร แต่เราจะขอดำเนินการแค่ ๔ เมตร เพื่อบรรเทาความยากลำบากของ ประชาชนในการสัญจร เพราะผมไม่อยากจะให้ข้อมูลของถนนในลักษณะความกว้าง ๕ เมตร นั้นสูญหายไปครับ

นายเดชา ปัตถาวโร ในเรื่องของเขตถนนนี้ ซึ่งมันเป็นข้อมูลระหว่างของทางหลวงแผ่นดินข้อมูลมันก็มีครบเหมือน (รองนายกเทศมนตรี) เดิมอยู่แล้วครับ เราทำเขตพื้นที่ใช้สอย ๔ เมตร แต่ข้อมูลระหว่างถนนเส้นนี้ก็ยังเป็น ๕ เมตรเหมือนเดิม คือเรารายงานตามข้อเท็จจริงที่เราทำ และทางจังหวัดก็กำชับให้พิจารณา เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี ครับ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ตามที่ผมได้ฟังทุกท่านอภิปรายมา มีข้อสงสัยอยู่ ๒ ประเด็นด้วยกันครับ ประเด็นแรก (ประธานสภาเทศบาล) คือประเด็นด้านเอกสาร ตามที่ท่านอภิปราย นิลดอนหวาย ได้กล่าวทักท้วงใน เอกสารที่ได้รับว่าถนนเส้น ม.๒ ม.๗ ม.๑๔ ซึ่งถนนเส้นนี้กว้าง ๘ เมตร ในประเด็นที่สอง คือ กรณีที่ประชาชนบุกรุกเข้ามาในที่สาธารณะประโยชน์เราต้องทำหนังสือแจ้งให้ประชาชน ทราบไหมครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย ขออนุญาตครับ จริงๆแล้วแนวเขตถ้าพวกเขาไม่ดำเนินการกันไว้ ถ้าเราจะทำการบุกเบิก (สมาชิกสภา เขต ๒) ถนนครั้งต่อไป เราก็จะต้องทำหนังสือถึงเจ้าของที่ทุกครั้ง ถ้าเราสามารถดำเนินการกันไว้ ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ถ้าติดอยู่กับเจ้าของที่คนไหนที่ไม่สามารถเจรจาได้ ก็ให้เจ้าหน้าที่ออกมารางวัดชี้แนวเขตเลยครับ ซึ่งผมว่าน่าจะชี้แนวเขตทั้งหมดเลยน่าจะ เหมาะสมครับ และเราน่าจะใช้เจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องตรงนี้ไปใช้ในการปฏิบัติเลยครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญาตครับ อย่างที่ผมพูดถ้าต้องการถนน ๘ เมตร ๖ เมตร ๔ เมตร จะต้องไปขอ (นายกเทศมนตรี) อนุญาตเจ้าของที่ก่อน อย่างรีสอร์ทที่มีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ ศาลจะต้องพิพากษา ให้ถึงที่สุดก่อน ที่เขาจะไปทำลายได้ อย่างที่สองเราจะต้องทำการสอบเขตในบริเวณนั้น ๆ ถ้า เขามีการบุกรุกที่สาธารณะ เราก็แจ้งข้อหาบุกรุก หรือถ้าเราแน่ใจว่าถนนเส้นนี้เป็นที่ สาธารณะเราก็แจ้งความเอาที่สาธารณะด้วย คือจะเป็นในลักษณะนี้ครับ ที่สาธารณะไม่ สามารถครอบครองปรปักษ์ได้ อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นครับ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ ผมก็เห็นใจทุกฝ่ายนะครับ ซึ่งเราจะดำเนินการแบบไหนดีครับ หรือจะเรียกผู้ใหญ่บ้าน (ประธานสภาเทศบาล) ม.๒ ม.๗ ม.๑๔ มาประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปดีไหมครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมว่าเราเลยประเด็นที่จะมาช้อยติว่าถนนเส้นนี้ก็เมตรแล้วครับ ประเด็นในวันนี้คือเรามาลงมติว่าเราจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการโครงการนี้ คือ ถ้าโครงการที่ ๑ ถ้าไม่ดำเนินการก็ปล่อยให้ตกไปครับ ผมว่าเราใช้เวลานานในการพูดเรื่องนี้มานานแล้ว ถ้าท่านสมาชิกบอกว่า ถนนกว้าง ๔ เมตรทำไม่ได้ เรามาลงมติกันเลยครับ
ขอบคุณครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ท่านรองเดชา ปัตถาวโร เสนอให้ลงมติเลยครับ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนออีก ผมก็จะขอมติเลยครับ

นายสาคร ประทุมศาลา (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตครับ มีแนวทางแก้ไขไหมครับ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตครับผมว่าเอาอย่างนี้ครับ ท่านรองเดชา ปัตถาวโร อย่าเพิ่งสรุปบังคับเลยครับ อย่างที่ท่านรองเรื่องฤทธิ์ กิติราช บอกว่าเอาเป็นพุ่มนี้ และก็อยากให้ท่านสมาชิกได้ไปเดินสำรวจแนวเขตด้วยกัน แล้วก็เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ม.๗ ม.๑๔ ไปดูด้วยกันเหมาะสมอย่างไรครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ครับ ท่านประธานสภา ในกรณีอย่างนี้ ถ้าเราไปดำเนินการสำรวจขยายถนน แล้วงบประมาณเพิ่มขึ้น ถ้าสมมุติว่าเราขยายข้างถนน และลดระยะทางลง แล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะไม่สอบถามกลับมาหรือว่าทำไมต้องลดระยะทางลง แล้วเราจะตอบคำถามอย่างไร ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจะอนุมัติกับไม่อนุมัติ ไม่ใช่โครงการที่เราจะมาเสนอข้อมูลใหม่ ถ้าเราจะมาเสนอข้อมูลใหม่ โครงการที่เสนอนี้ก็ตกไป ไม่ต้องดำเนินการในปีนี้ ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้โครงการนี้ก็ตกไป รอขอเปิดสมัยวิสามัญใหม่อีกครั้ง

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ผมว่าเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเอง สภามีหน้าที่พิจารณาอนุมัติกับไม่อนุมัติโครงการจากฝ่ายบริหาร ก็จะไม่มีปัญหาครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ขออนุญาตครับ คือโครงการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอเป็นโครงการบำบัดทุกข์ คือการซ่อมแซมไม่ใช่โครงการบำรุงสุข เพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้
ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ (นายกเทศมนตรี) เรียนท่านประธาน คืองบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเรามีอยู่ประมาณ “หนึ่งล้านหนึ่งแสน” ยังไม่รวมโครงการสะพานแต่ถ้ารวมกันแล้วงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมก็จะอยู่ที่ “สี่ล้านสามแสน” เหลืองบประมาณอยู่ “เจ็ดแสน” ซึ่งเอาไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน วาตภัย น้ำท่วม ซึ่งตอนนี้เราไม่มีงบกลางเลยครับ ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะขยับโครงการที่ ๑ หรือทุกโครงการ แล้วนำเงินเจ็ดแสนมาเพิ่มให้กับทุกโครงการ แต่ถ้าเกิดปัญหาฉุกเฉิน เช่นวาตภัย อัคคีภัย น้ำท่วม แล้วเราจะเอางบประมาณจากที่ไหนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราใช้งบประมาณแต่ละเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเราจะต้องขยับโครงการงบประมาณเพิ่มขึ้น เราอาจต้องตัดโครงการบางโครงการ ผมอยากให้คิดถึงและพิจารณาในข้อนี้ด้วยครับ

นายเรืองฤทธิ์ กิติราช (รองนายกเทศมนตรี) เรียนท่านประธาน ผมขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมาย ถ้าเราจะขยาย ผิวจจรโครงการที่ ๑ ถนนเส้น ม.๒ ม.๗ ม.๑๔ ถ้าเราจะขยายพื้นที่ถนนให้ได้ ๕ เมตร ๖ เมตร หมายความว่า เราจะดำเนินการลงหินลูกรังตามที่ช่างประมาณการ ทำได้ไหมแต่ไม่เพิ่มงบประมาณ เพราะว่าเราต้องการขยายให้ได้เขตถนน ยกตัวอย่างเช่นถนนเส้นบ้านหนองแขง ไปบ้านโนนหินลาดที่เราใช้งบประมาณจ่ายขาดในปีที่แล้วมา ถนนกว้าง ๘ เมตร แต่เราใช้งบประมาณลงหินลูกรังไปแค่ ๔ เมตร พอจะทำได้ไหม อีกเรื่องหนึ่งอยากจะเรียนถามท่าน ปลัด ว่าโครงการในลักษณะนี้ที่เราประมาณการไป ๓.๕ กิโลเมตร สามารถแยกทำเป็นช่วง ๆ ได้ไหมครับ

นายวชิรวิษณุ ภาวะชาติ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นผมจะอธิบายในภาพรวมก่อนครับ (ปลัดเทศบาลตำบลแซแล) คือหลักของการจ่ายขาดเงินสะสม จะต่อแก้ไขเรื่องที่เคยเฉพาะจำเป็นเท่านั้น เพราะถ้าเราตีความคำว่า “จำเป็น” แสดงว่าเขาไม่ให้เราเริ่มทำโครงการใหม่เลยครับ ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไป เฉพาะเรื่อง ๆ ไป ถ้างบประมาณโครงการไหนที่ใหญ่และระยะยาว เขาให้ใช้งบประมาณปกติ คือข้อบัญญัติ ส่วนโครงการที่เสนอเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นโครงการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม และถ้าเป็นการยกরণดินถือว่าเป็นโครงการใหม่ แล้วถามว่าโครงการในลักษณะนี้ทำได้ไหม ทำได้ครับแต่เราจะต้องอาศัยข้อเท็จจริง คือถนนที่มีปัญหาและจำเป็นมาชี้แจงให้ทราบ ซึ่งผมได้ดูจากภาพถ่ายและได้ออกไปดูสภาพจริงก็มีหลายเส้นที่เข้าเงื่อนไข แต่ก็มีหลายเส้นไม่เข้าเงื่อนไขที่จะดำเนินการทั้งเส้น เนื่องจากว่าบางเส้นพอเราดำเนินการแล้วและฝนตกลงมาลูกรังที่ทาไปก็จะหายไปหมด โครงการในลักษณะนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เกิดประโยชน์ ฟุ่มเฟือย ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมองว่าใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า เพราะฉะนั้นเงินจ่ายขาดเงินสะสมคือการแก้ไขปัญหาเป็นจุดตามความจำเป็น คือประเด็นที่ ๑ ของการจ่ายขาดเงินสะสม มีวัตถุประสงค์ ก็คือความจำเป็นเท่านั้น ประเด็นที่ ๒ การใช้จ่ายขาดเงินสะสมมีระยะเวลา คือตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ ที่ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๐๖ บอกว่าต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ซึ่งพื้นที่ตำบลของเราเป็นพื้นที่ใหญ่กว่าจะสำรวจแล้วเสร็จ ผมได้เสนอต่อผู้บริหารให้นำโครงการเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาก่อน ถึงวันนี้เราจะยังไม่ลงมติก็ไม่เป็นไรครับ แต่ให้พิจารณาให้ตรงจุดและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ประเด็นที่ ๓ คือเหมือนกับที่ท่านรองเรืองฤทธิ์ กิติราช ได้กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องที่ทางคณะผู้บริหารคิดกันเอง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ดูเราเหมือนกันในการดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเปล่า รูปถ่ายพร้อมโครงการเราก็ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอให้เราเปิดสมัยวิสามัญในครั้งนี้ และบังคับในหนังสือมาด้วยให้ดำเนินการเฉพาะเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมในสมัยวิสามัญนี้ ซึ่งโครงการทั้งหมดก็ผ่านการกลั่นกรองจากห้องกฎหมายจังหวัดอุดรธานีแล้ว จึงให้ดำเนินการได้และเปิดสมัยวิสามัญได้ เนื่องจากว่าท่านผู้ว่าราชการก็เห็นข้อมูลที่เสนอไป ถ้าเรามีการจ่ายขาดเงินสะสมที่แตกต่างจากข้อมูลที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มันก็จะมีปัญหาตามมากับทางฝ่ายบริหารและทางสภาท้องถิ่น ถ้าเรามีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ค่อยพิจารณากันอีกทีหนึ่งครับ ส่วนคำถามที่ได้ตั้งไว้ตอนแรกที่ท่านรองเรืองฤทธิ์ กิติราช ได้ตั้งคำถามไว้ คือสมมุติว่าเราจะขยายพื้นที่ที่ประชาชนบุกรุกได้หรือไหม ตั้งแต่เป็นสภาตำบล ในการตัดบุกเบิกถนนในการแก้ไขปัญหของพี่น้องประชาชนในสมัยนั้น ในการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชน มีกฎหมายรองรับให้พี่น้องประชาชนเข้าไปครอบครองที่ดินที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ที่ว่างเปล่า ที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของทางราชการ ที่สาธารณะประโยชน์ที่เข้าไป

ครอบครองสามารถใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้แต่ไม่สามารถใช้ยืนยันกับหน่วยงานของรัฐไม่ได้ แต่ถ้าประชาชนเขาทำสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ลงไปแล้วในที่ดินสาธารณะที่ครอบครองก็แล้วแต่ หน่วยงานราชการไม่มีสิทธิ์เข้าไปรื้อถอน ถอดถอนหรือเพิกถอนกับสิ่งที่เขาได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จะต้องใช้บังคับกฎหมายนั้น ๆ ถ้าพบการกระทำความผิด จะต้องแจ้งผู้ปกครองพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้รายงานนายอำเภอ เสร็จแล้ว นายอำเภอจะสั่งการให้เทศบาล หรือ อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปกปักษ์รักษาที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ ฟ้องบังคับขับไล่ออก ออกหมายบังคับขับไล่ออก กรณีตามกฎหมาย จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้ กรณีไม่ทำตามพุดินัย เช่นหมายควมว่า พบเจอแล้ว มีโรมันสำหรับหลังเติมไปหมด ก็จะต้องดำเนินการจะต้องดำเนินการในระยะยาว อันดับแรกคือจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองท้องถิ่นให้ดีกว่าก่อน ถ้าท่านเรียกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งตำบลทำความเข้าใจกันได้แล้ว ก็ให้ดำเนินการสำรวจที่ดินของประชาชนที่ติดกับที่สาธารณะประโยชน์กับทางเทศบาลตำบลแซแลทั้งหมด ให้จัดทำประชาคมทุกหมู่บ้าน พอดำเนินการเสร็จ จึงนำหนังสือรับรองขออนุญาตให้ก่อสร้างถนนเข้าไปในที่ดิน โดยให้เขียนทุกคนให้ชัดเจนว่า จะยอมให้เข้าดำเนินการในระยะกี่เมตร ซึ่งผมว่าน่าจะเรียกประชุมผู้ปกครองในพื้นที่ แล้วลงสำรวจร่วมกันและจะต้องทำในระยะยาว มันไม่ใช่เรื่องที่ย่าง ๆ ที่เราจะประชุมกันเสร็จแล้วลงมติแล้วเข้าไปดำเนินการได้ มันเรื่องละเอียดอ่อนกับประชาชน ผมขอเสนอว่าในวันนี้ก็พิจารณา ๑๕ โครงการในรายละเอียดกันก่อนแล้วค่อยนัดประชุมเพื่อลงมติ ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย ขออนุญาตครับท่านประธาน และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุม ตามที่ท่านปลัดได้ให้ความรู้ก็รู้สึกมีความกระจ่างมากขึ้นครับ แต่สำหรับคำถามที่ท่านรองเรือฤทธิ์ กิติราช ได้ตั้งคำถามไว้ในตอนแรกนั้น ท่านปลัดยังไม่ได้อธิบายในส่วนนี้เลยครับ เพราะว่าถนนเส้นทางนี้มีความกว้าง ๘ เมตรแต่จะดำเนินการในความกว้าง ๔ เมตร แต่จะขยายข้างถนนออกข้าง ๑ เมตร ได้ไหมครับ แล้วเอาหินลูกรังลงแค่เฉพาะ ๔ เมตร ได้ไหม ท่านกรุณาตอบด้วยครับ

นายวชิรวิทย์ ภาวะชาติ คือในความคิดของผม ให้วัตถุประสงค์ของโครงการเหมือนเดิม คือทำถนนสาย ม.๒ ม.๗ (ปลัดเทศบาลตำบลแซแล) ม.๑๔ ให้อยู่เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนความกว้าง ความยาวของถนนจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณเดิมได้ครับ คือหลักการแก้ไขอยู่แล้ว คือแก้ความกว้างได้แต่แก้ตัวเงินไม่ได้ เราสามารถแก้รายละเอียดภายในวงเงินเรา ทำได้ครับ

นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย คือที่ผมถามเพราะอยากให้ถนนมันกว้างในการสัญจรไว้ครับ ภายใต้งบประมาณเดิมครับ (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาก็จะต้องจะต้องทำในระยะยาว และอยากให้ผู้บริหารพิจารณาในส่วนนี้ด้วยตามที่ท่านได้พูด อยากให้ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับทราบในปัญหาส่วนนี้ในพื้นที่ตำบลแซแลทุกเส้น ที่พี่น้องราษฎรได้รู้กล้าที่ทางสาธารณะ แล้วหลังจากที่ประชุมเสร็จ อยากให้ฝ่ายปกครองกลับไปดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์กับบ้านตนเอง แล้วนำข้อมูลกลับมาในที่ประชุมเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าราษฎรจะมีความเชื่อถือฝ่ายปกครองมากกว่า ผมอยากให้ประชุมประชาพิจารณ์ปัญหาในส่วนนี้ให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย ถ้าเราจะดำเนินการพิจารณาทำถนนในปีต่อไป จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน มีความสะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็ได้ประชุมถกเถียงในแต่ละโครงการพอสมควรแล้วและตอนนี้เวลา (ประธานสภาเทศบาล) ก็ประมาณเที่ยงกว่าแล้ว ผมขอพักการประชุม รับประทานอาหารเที่ยงก่อน ที่จะพิจารณาลงมติในช่วงบ่าย ครับ

พักรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา ๑๒.๑๐ น.

เริ่มประชุมช่วงบ่าย

๑๓.๑๕ น.

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาในการประชุมในช่วงบ่ายกันแล้วครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอ (ประธานสภาเทศบาล) ใหม่กันต่อจากการพิจารณาในช่วงเช้า ได้มีการพิจารณาในรายละเอียดโครงการกันพอสมควรครับ

นายสุระเดช แก้วกำ (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหารที่เคารพ กระผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณาโครงการในช่วงบ่ายได้ครับ เนื่องจากโครงการที่ ๒ เป็นโครงการหลอกหลวง ดูจากรายชื่อโครงการแล้ว ท่านดูดี ๆ นะครับ แต่เวลาจะดำเนินงานจะไปทำอีกเส้นหนึ่งครับ มันจะเข้าข่ายหลอกหลวงประชาชน ฉะนั้นผมขอประท้วงและไม่ขอเข้าร่วมประชุม ขอบคุณครับ

นายวิเชียร วงศ์อำมาตย์ (สมาชิกสภา เขต ๑) คือตามที่ผมเข้าใจว่าท่านสุระเดช แก้วกำ หมายความว่า เป็นถนนคนละเส้นที่จะไปบ้านหินฮาว มันไม่ใช่เส้นตรงไปบ้านหินฮาวเลยครับ

นายเรืองฤทธิ์ กิติราช (ประธานสภาเทศบาล) ปกติถนนเส้นนี้เขาเรียกว่า “หินฮาว-บ่อขยะ” คือมันเป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านดอนเงินไปบ้านยางหล่อ ม.๖ ครับ แต่ท่านสุระเดช แก้วกำ เข้าใจว่าเป็นถนนเส้นตรงไปบ้านหินฮาวเลยครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ (นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตครับ คือโครงการบางโครงการที่เราได้พูดคุยนอกสภาท้องถิ่น เรื่องผิดด้านเอกสารเล็ก ๆ น้อย ๆ เราสามารถพูดคุยกันได้ คือถ้าจะพูอย่างนี้เราก็รู้สึกไม่ดี ว่าเป็นการหลอกหลวง เป็นการไม่ให้เกิดเกียรติทั้งสภาท้องถิ่นและฝ่ายผู้บริหาร ถ้าข้อมูลตรงไหนไม่ถูกหรือตรงกันเราก็สามารถแก้ไขให้เดแบบนั้น แบบนี้ได้ๆ ได้ครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ขออนุญาตครับท่านประธานที่เคารพ ที่ท่านสมาชิกได้โต้แย้งว่า โครงการที่ ๒ เป็นการหลอกหลวง ผมยังไม่เข้าใจว่าถนนตรงนี้มีมันเป็นอย่างไร ชื่อจริงโครงการนี้เป็นอย่างไร ครับท่านสาคร ประทุมศาล เจ้าของพื้นที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ

นายสาคร ประทุมศาลา (สมาชิกสภา เขต ๒) ขออนุญาตครับ คือถนนเส้นนี้ “ดอนเงิน-หินฮาว” เส้นนี้ที่ทุกท่านเข้าใจจะเป็นเส้นตรงไป “หินฮาว” เลยครับ แต่ผมว่าเส้นตรงนี้ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งผมว่ายังใช้งานได้อยู่ครับ และยังดำเนินการได้ไม่ถึง ๑ ปี ผมก็เลยให้นายช่างดูในแผนที่ให้ว่ามีเส้นทางไหนที่จะไป “บ้านหินฮาว” ได้อีก ซึ่งเส้นทางก็สามารถไป “บ้านหินฮาว” ได้เหมือนกันและยังไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งประชาชนก็ใช้ในการขนสินค้าทางการเกษตรและมีความเดือดร้อน ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ครับ ที่จริงแล้วท่านสมาชิกก็มีสิทธิแค่เป็นผู้เสนอโครงการ ส่วนโครงการที่ท่านผู้บริหารจะเลือกเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งเป็นสิทธิของผู้บริหารที่จะพิจารณาถึงความ

เตือดร้อนของประชาชนแล้วนำมาพิจารณา สมาชิกสภามีหน้าที่ในการยกมืออนุมัติกับไม่อนุมัติให้ดำเนินการเท่านั้น สำหรับโครงการที่สองถนนเสนนี้เข้าใจตรงกันนั้นะครับ ต่อไปเป็นโครงการที่ ๓ สีแยกเทศบาลไปโนนหินลาด เชิญครับ

นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ครับโครงการที่ ๓ ผมว่ายังมีปัญหาด้านการไหลของน้ำ ผมว่าหาน่าจะมีท่อมาใส่เพื่อระบาย (สมาชิกสภา เขต ๒) จะระบายน้ำระหว่างทางกับห้วยครับ

นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญาตครับ เราสามารถเพิ่มเติมได้ไหมนายช่าง มีท่านสมาชิกบอกว่า ตรงที่จะระบายน้ำ (รองนายกเทศมนตรี) ไม่มีท่อ คสล. ครับ

นายธนชัย ธนสีลังกูร ขออนุญาตครับ เราสามารถเพิ่มเติมได้ครับ เพราะว่าเรากำหนดตามแบบแปลนของ (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) เทศบาลตำบลแชแล เรากำหนดได้ครับและเราเพิ่มเติมได้ครับ

นายเดชา ปัตถาวโร ครับ ถ้าอย่างนั้นจะแจ้งในที่ประชุมรับทราบว่าจะเขียนแบบแปลนของเทศบาล จะระบุว่า มี (รองนายกเทศมนตรี) ท่อ คสล. ลงไปในแบบแปลนด้วยในโครงการตามสภาพพื้นที่และความเหมาะสม ครับ

นายปรีชา ปาสาวัน ขออนุญาตท่านประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร ถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมลงในโครงการผมก็อยาก (เลขานุการสภา) ให้ดำเนินการสรุปแต่ละโครงการเลยว่าจะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอะไรในโครงการนั้น ๆ ในวัน วันนี้ครับ

นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญาตครับท่านประธาน ขอหารือเอาแบบนี้ใหม่ครับ อย่างโครงการที่ ๓ หรือแต่ละ (รองนายกเทศมนตรี) โครงการเรามากำหนดจุดที่จะลงท่อ คสล. จะดำเนินการลงที่จุด เพื่อจะได้บันทึกในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วยครับ โครงการที่ ๓ จะพิจารณาลงท่อ คสล. ที่จุดครับ

นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ครับโครงการที่ ๓ ลงท่อ คสล. จำนวน ๓ จุด ครับ (สมาชิกสภา เขต ๒)

นายเดชา ปัตถาวโร สรุปโครงการที่ ๓ ลงท่อ คสล. ๓ จุด และขนาดท่อ คสล. ๑ เมตร ๑ จุด ขนาดท่อ คสล. (รองนายกเทศมนตรี) ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ จุด ครับ ต่อไปโครงการที่ ๔ เชิญครับท่านบุญตรี ธนรัชษ์ ชี้แจง จะเอาท่อ คสล. ลงในโครงการนี้ที่จุดครับ ขนาดเท่าไรด้วยครับ

นายบุญตรี ธนรัชษ์ ครับสำหรับโครงการที่ ๔ เส้น ม.๖ ไป ม.๑๔ ผมเสนอว่าเอาท่อ คสล. ลงในโครงการนี้ (สมาชิกสภา เขต ๒) จำนวน ๓ จุด ครับ และขนาดท่อ คสล. ๖๐ เซนติเมตร ครับ

นายอานุกาพ พันธุ์พินิจ ครับ แล้วอย่างโครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ เราจะลงท่อ คสล. ด้วยไหมครับ (ประธานสภาเทศบาล)

นายเรื่อฤทธิ์ กิติราช ครับสำหรับโครงการที่ ๑ ผมเสนอว่าน่าจะท่อ คสล. ๑ จุด ครับ ขนาด ๖๐ เซนติเมตร (รองนายกเทศมนตรี)

นายธนชัย ธนสีลังกูร ขออนุญาตครับ ผมขอเพิ่มเติมอีก ๑ จุดสำหรับโครงการที่ รวมเป็นลงท่อ คสล. ๒ จุด (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ครับสำหรับโครงการที่ ๑

นายเดชา ปัตถาวโร สำหรับโครงการที่ ๒ เราจะท่อ คสล. ที่จุด หรือไม่ต้องลงท่อ คสล. ครับ (รองนายกเทศมนตรี)

นายบุญตรี ธนรัชษ์ ผมว่าสำหรับโครงการนี้และถนนเสนนี้ไม่ต้องลงท่อ คสล. ครับ (สมาชิกสภา เขต ๒)

- นายเดชา ปัตถาวโร** (รองนายกเทศมนตรี) สรุปรุสำหรับโครงการที่ ๒ เราจะท่อ คสล. ไม่ต้องลงท่อ คสล. ครับ ส่วนโครงการที่ ๓ และโครงการที่ ๔ เราได้พูดไปแล้วครับ ต่อไปโครงการที่ ๕ ครับ
- นางเพ็ญศรี ชายสีดา** (สมาชิกสภา เขต ๒) สำหรับโครงการที่ ๕ ถนนเส้นนี้ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดมากค่ะ แต่ถนนเส้นมีชาวบ้านมา ร้องเรียนในการสัญจรไปมาไม่ได้ค่ะ ฝากทางนายช่างพิจารณาเลยคะ เพราะนายช่างได้ลง พื้นที่จริงคะ
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ขออนุญาตครับ สำหรับโครงการที่ ๕ ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่าตรงจุดที่จะวางท่อ คสล. จะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของที่ทั้งสองฝั่งครับ
- นายจตุรงค์ ชำนาญสาร** (รองประธานสภาเทศบาล) ครับ ผมขอเสนอว่าให้ลงท่อ คสล. ๑ จุด ครับ และเขียนลงในแบบแปลนของเทศบาลด้วย (รองประธานสภาเทศบาล) ขนาดท่อ คสล. ๖๐ เซนติเมตร ๑ จุด ครับ
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ครับ สำหรับโครงการที่ ๕ ลงท่อ คสล. ๑ จุด ครับ และเขียนลงในแบบแปลนของเทศบาล (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ขนาดท่อ คสล. ๖๐ เซนติเมตร ๑ จุด ครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** (รองนายกเทศมนตรี) สำหรับโครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ม.๙, ม.๑๔ มีตรงไหนที่เรา จะดำเนินการลงท่อ คสล. ใหม่ครับ
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ครับ สำหรับโครงการที่ ๖ นี้ผมขอแก้ไขรายละเอียดโครงการด้วยครับ ความกว้าง ๖ เมตร (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ยาว ๖๐ เมตร แก้ไขเป็น ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๙๘๐ เมตร ครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** (รองนายกเทศมนตรี) สำหรับโครงการที่ ๖ ในความคิดเห็นของผมเสนอว่าใครจะทำถนนเข้าไร่ตนเองขอความ ร่วมมือในการใส่ท่อ คสล. และทำเป็นร่องน้ำข้างถนนจนมาถึงสะพานครับ เพื่อไม่ให้น้ำไหลตัด ผ่านถนน ครับ โครงการนี้ไม่ต้องใส่ท่อ คสล. ครับ ต่อไปโครงการที่ ๗ ครับ
- นางสมจิตร กุลธรรณิษฐ์** (เลขานุการนายกฯ) ขออนุญาตคะ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา สำหรับโครงการที่ ๗ ดิฉันอยาก จะให้นายช่างลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งว่าน่าจะลงท่อ คสล. ตรงไหนได้เนื่องจากยังมีน้ำไหลผ่าน ถนนคะ
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ครับ สำหรับโครงการที่ ๗ นี้ผมว่าไม่ต้องใส่ท่อ คสล. ครับ เพราะเป็นพื้นที่ราบต่ำแล้วครับ
- นายวิเชียร วงศ์อามาตย์** (สมาชิกสภา เขต ๒) ครับสำหรับโครงการที่ ๗ ผมขอเสนอว่าน่าจะใส่ท่อ คสล. ๑ จุดครับ ตรงจุดบริเวณระหว่าง ป่าช้าบ้านแซ่แลกับที่นาของพ่อใจ ครับ เพราะตรงนั้นไม่มีทางน้ำ ครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** (รองนายกเทศมนตรี) สรุปรุสำหรับโครงการที่ ๗ ใส่ท่อ คสล. ๑ จุด ครับ ขนาดท่อ ๖๐ เซนติเมตร ครับ ต่อไปเป็นโครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองอีจิก ม.๑
- นางสมจิตร กุลธรรณิษฐ์** (เลขานุการนายกฯ) ขออนุญาตคะ สำหรับโครงการที่ ๘ ถนนเส้นนี้ใส่ท่อ คสล. ๒ จุด คะ
- นายเดชา ปัตถาวโร** (รองนายกเทศมนตรี) สรุปรุสำหรับโครงการที่ ๘ ใส่ท่อ คสล. ๒ จุด ครับ ขนาดท่อ ๖๐ เซนติเมตร ครับ ต่อไปเป็นโครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่ ๕ เส้นกลางบ้าน สำหรับโครงการ คสล. ไม่ใส่ท่อ คสล. นะครับ และต่อไปเป็นโครงการขุดลอก หนองโพธิ์ บ้านเมืองพริก ครับ ซึ่งขุดลอกแล้วเราจะเดินไปที่ไหนครับ

- นายธนชัย ธนสีลังกูร** ครับ สำหรับโครงการขุดลอกหนองโพธิ์ เป็นการขุดตบแต่งครับ คือเป็นการขุดเหวี่ยงดินตบ (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ตบแต่งคันดินให้สูงขึ้น ไม่ได้เอาดินไปทิ้งไหนครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** ครับ คือสำหรับโครงการขุดลอกหนองโพธิ์ เราจะเอาดินเพื่อไปทิ้งที่ป่าช้าบ้านเมืองพริกครับ (รองนายกเทศมนตรี)
- นางศิวนาถ ลาสุนนท์** ขออนุญาตค่ะ สำหรับโครงการขุดลอกหนองโพธิ์ ถ้าจะดำเนินการขุดเหวี่ยงดินขึ้นเฉย ๆ คงไม่ได้ค่ะ เพราะที่หนองโพธิ์มันมีขนาดแคบ ค่ะ (สมาชิกสภา เขต ๑)
- นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ครับ ถ้าโครงการนี้จะขุดเหวี่ยงดินขึ้นมีแต่จะทำให้หนองโพธิ์พังลงมาครับ (ประธานสภาเทศบาล)
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** ครับ สำหรับโครงการขุดลอกหนองโพธิ์ ผมจะเปลี่ยนเป็นคิดประมาณการเป็นขุดและขนย้าย (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ดินครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** ครับ คือสำหรับโครงการขุดลอกหนองโพธิ์ เป็นขุดดินจากหนองโพธิ์ไปทิ้งป่าช้าจะต้องมีการ ตบแต่งคันดินใหม่ (รองนายกเทศมนตรี)
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** ครับ สำหรับโครงการขุดลอกหนองโพธิ์ คือจะต้องมีการประมาณการขุดดิน ขนย้ายดินและ (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ตบแต่งคันดิน เพื่อให้สวยงามด้วยครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** ครับ สำหรับโครงการขุดลอกหนองโพธิ์ ถ้าพิจารณาอนุมัติแล้วและรอดูตอนน้ำลดลง ว่าจะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ เราค่อยตัดสินใจจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ครับ ต่อไปเป็น โครงการที่ ๑๑ เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนเงิน ม.๑๒ (เส้นไปนายนาย ประเสริฐ) เป็นโครงการที่สาธารณชนนะครับ ท่านสมาชิกยืนยันนะครับ
- นายสาคร ประทุมศาลา** ครับ ผมยืนยันว่าโครงการที่ ๑๑ เป็นถนนทางสาธารณะ ครับ เพราะผมได้ทำโครงการเสนอ (สมาชิกสภา เขต ๒) เป็นโครงการบุกเบิกประมาณปี ๒๕๕๒ มาแล้ว ซึ่งประมาณ ๘-๙ ปีที่แล้วครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** ครับ สำหรับโครงการที่ ๑๑ ยืนยันนะครับว่าเป็นที่สาธารณะ และโครงการนี้มีตรงจุดไหน จะลงท่อ คสล.ไหมครับ ท่านสมาชิกสภาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- นายสาคร ประทุมศาลา** ครับ สำหรับโครงการที่ ๑๑ ไม่มีครับที่จะลงท่อ คสล. ครับ (สมาชิกสภา เขต ๒)
- นายเดชา ปัตถาวโร** ครับ ต่อไปสำหรับโครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนเงิน ม.๑๒ (เส้นหนองหมู) เส้นจะไม่มีท่อ คสล. นะครับ ต่อไปเป็นโครงการที่ ๑๓ โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากเค็ง ม.๙ มีรายละเอียดที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ครับ สำหรับโครงการนี้ ครับ ต่อไปโครงการที่ ๑๔ ครับ เส้นไปนายนายหนูเกียง ถนนเส้นนี้อยู่ บริเวณไหนครับ
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** ครับ สำหรับถนนเส้นนี้จากบ้านเหล่ากโพธิ์ไปบ้านคำแคน ครับ และขอเพิ่มเติมโครงการที่ (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ๑๔ ครับ เพิ่มจุดลงท่อ คสล ๑ จุดครับ สำหรับโครงการที่ ๑๔ ครับ
- นายเดชา ปัตถาวโร** ครับ ต่อไปสำหรับโครงการที่ ๑๕ เป็นถนนเส้นกกโพธิ์กเค็งตัดไปโรงเรียนไช้หรือไม่ครับ (รองนายกเทศมนตรี)
- นายธนชัย ธนสีลังกูร** ครับ ไม่ใช่ครับ เป็นถนนเส้นตรงที่จะไปหาตรงที่จะทำสะพานใหม่ครับ และเลี้ยวซ้ายไปครับ (หน.แบบแผนและก่อสร้าง)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ หยอดแล้วทุกโครงการที่จะขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ครับ ครบทั้ง ๑๕ โครงการแล้วนะครับ สำหรับโครงการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ผมขอหารือว่าเราจะลงมติที่จะซื้อหรือลงมติครั้งเดียวครับ

นายวชิรวิชัย ภาวะชาติ ขออนุญาตครับท่านประธาน สำหรับข้อมูลโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่จะลงมติในครั้งนี้ (ปลัดเทศบาลตำบลแชแล) ถ้าข้อมูลในส่วนนี้มีการเพิ่มรายในโครงการ การเพิ่มท่อ คสล ลงในแบบแปลนนี้ มันจะทำให้งบประมาณมันเปลี่ยน ผมเห็นว่าวันนี้ไม่น่าที่จะลงมติครับ น่าจะนัดในวันถัดไปครับ เพื่อให้ทางกองช่างได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลใหม่ให้ตรงกับรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันนี้ แล้วค่อยมาลงมติที่หลังครับ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการก็มีการแก้ไขข้อมูลครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ที่จริงผมอยากจะให้ลงมติเป็นข้อ ๆ ข้อไหนที่ทำก็ลงมติ ข้อไหนที่ไม่ทำก็ให้ลงมติเป็นข้อ ๆ ไป เอาแบบนี้เลยไหมครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ครับ นายช่าง ถ้าเราเพิ่มท่อลงไปแต่ละโครงการงบประมาณจะเพิ่มขึ้นเท่าไร ถ้าไม่เยอะเราถอดโครงการที่ขุดลอกหนองโพธิ์ออก แล้วนัดประชุมอีก ๒ วัน มาลงมติดีไหมครับ

นางสมจิตร กุศลรวณิษฐ์ (เลขานุการนายกฯ) ขออนุญาตค่ะ สำหรับโครงการที่ ๘ อยากจะสอบถามว่า ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่เอารายการเกรดบดทับเปลี่ยนเป็นลงลูกรังเพิ่มจะได้ไหมค่ะ ถ้าเราเอาเกรดบดทับราคาจะแพงในการประมาณการ ซึ่งเราอยากจะได้เป็นลูกรังเพิ่มขึ้นค่ะ

นายธนชัย ธนสีลังกูร (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) ครับ ขออนุญาตครับท่านประธานสภา ครับสำหรับโครงการที่ ๗,๘,๑๑,๑๒ ขอแก้ไขครับเป็น (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) เกรดปรับเกลี่ยครับ เพราะขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร รถเกรดเข้าลำบากในการลงงานครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ครับ โครงการที่ ๗,๘,๑๑,๑๒ เป็นการเกรดปรับเกลี่ยนะครับ และวันนี้คงจะลงมติไม่ได้ครับ ท่านประธาน เพราะว่าเรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละโครงการ ซึ่งรายละเอียดในโครงการที่แก้ไขก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ในวันนี้เราจะพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครับ ให้ฝ่ายบริหารและทางกองช่างได้จัดทำเอกสารให้พร้อม เพื่อให้รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ให้สมบูรณ์ ครับ แล้วค่อยนัดประชุมเพื่อลงมติอีกครั้งหนึ่งครับ และอยากให้ทางผู้บริหารเสนอนัดประชุมลงมติเลยครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) ครับ ผมขอเสนอเป็นวันที่ ๒๙ มิถุนายน หรือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ครับ สรุปเรานัดประชุมในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. และทำหนังสือแจ้งท่านสมาชิกสภาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยครับ ท่านเลขานุการสภา ครับผมขออนุญาตพักการประชุม ๑๐ นาที ก่อนที่เราจะพิจารณาในข้อที่ ๕.๒ ครับ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ครับ

พัก ๑๐ นาที

๕.๒ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อโอนงบประมาณเพิ่มและตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ **นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ลำดับต่อไป การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (ประธานสภาเทศบาล) ๒๕๕๙ เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม ตามบันทึกข้อความที่ อด ๗๒๖๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจารณาโครงการที่ขอโอนงบประมาณ เพิ่มโครงการเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอเรื่องขอ (นายกเทศมนตรี) อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม (กองช่าง)

เทศบาลตำบลแชแล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบกของเทศบาลตำบลแชแล ให้มีความปลอดภัย ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดให้มีบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง

หลักการ

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแลโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๑ รายการรายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๒๖๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการรายละเอียดตั้งนี้ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว ม.๗ จำนวน จำนวนเงิน ๗๙,๖๐๐.๘๒ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองสตางค์)

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนเงิน ม.๑๐ จำนวน ๑๙,๙๘๑.๓๓ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)

เหตุผล

เทศบาลตำบลแชแล ดำเนินการอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อำนาจหน้าที่ตาม มาตรา ๕๐ คือ อำนาจหน้าที่ที่บังคับ ที่เทศบาลจะต้องดำเนินการ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และมาตรา ๕๑ (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนอนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในการให้บริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการตามภารกิจต่อไป ขอเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เพื่อเสนอพิจารณาโครงการที่ขอโอนงบประมาณ เพิ่มตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว ม.๗ เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญครับ

๑.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว ม.๗

นายธชัย ธนสีรังกร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและข้าราชการ (หน.แบบแผนและก่อสร้าง)ทุกท่าน ซึ่งกองช่างมีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อ โอนงบประมาณเพิ่ม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตตำบลแชแล ตามบันทึก อด ๗๒๓๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว ม.๗ ปีกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๘.๙ เมตร จากเดิม จำนวน ๒ ต้น เพิ่มขึ้นอีก ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้นและจำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี ที่ มท.๕๓๐๘.๔/กภว.๓๗๙๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจากการโอนงบประมาณครั้งที่ ในสมัย การประชุมสมัยแรก วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในครั้งนี้จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว ม.๗ เป็น จำนวนเงิน ๗๙,๖๐๐.๘๒ บาท ซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับชาวบ้านเหล่าหมากบัว ในเรื่อง ของน้ำอุปโภค ในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านต่อไป ครับ

รายการโอนงบประมาณ

๑.โอนเพิ่ม โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว ม.๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ เทศ บัญญัติ หน้า ๖๑ โดยการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว ม.๗ ปีกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๘.๙ เมตร จำนวน ๒,๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑,๒,๓ เส้น ระยะทาง ๓๒๐,๘๐,๓๐ เมตร งบประมาณตั้งไว้ ๓๗,๘๔๖.๗๗ บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ หน้า ๘๒) จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม **เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๗๕๔.๐๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๙,๖๐๐.๘๒ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทแปดสิบบสองสตางค์)** รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ กุมภวาปี ที่ มท. ๕๓๐๘.๔/กภว.๑๗๙๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

-**โอนลด** จากเงินเดือนพนักงาน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ ๘๘๖,๓๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๗๕,๙๙๔.๕๓ บาท ขอโอนลด ๔๑,๗๕๔.๐๕ บาท (ปรากฏตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๙ หน้า ๕๑)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น โดยพิจารณาให้ครบทุก ประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งเราจะพิจารณาที่ละโครงการครับ เชิญอภิปรายครับ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย และท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่หัวหน้าฝ่าย แบบแผนและก่อสร้างได้เสนอขออนุมัติ โครงการและได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ขอความ กรณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง	มีทั้งหมด ๙ เสียง
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติ ๘ เสียง	

๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนเงิน ม.๑๐

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ต่อไปเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ชี้แจงโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ประธานสภาเทศบาล) บ้านดอนเงิน ม.๑๐ ตามบันทึก อด ๗๒๓๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เชิญครับ

นายธนชัย ธนสีรังกู กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและข้าราชการ (หน.แบบแผนและก่อสร้าง)ทุกท่าน ซึ่งกองช่างมีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนเงิน ม.๑๐ตามบันทึก อด ๗๒๓๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้

๑.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนเงิน ม.๑๐ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ เทศบัญญัติ
หน้า ๖๑ โดยการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บ้านดอนเงิน ม.๑๐ พาดสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตาม
หนังสือ สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี ที่ มท.๕๓๐๘.๔/กภว.๑๘๔๕๗
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งจ่าย จึงขออนุมัติ ขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บ้านดอนเงิน ม.๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๙๘๑.๓๓ บาท (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ หน้า ๘๑)

- โอนลด จากเงินเดือนพนักงาน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ ๘๘๖,๓๒๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๓๓๔,๒๔๐.๔๘ บาท ขอโอนลด ๑๙,๙๘๑.๓๓ บาท (ปรากฏตามเทศบัญญัติ ปี
๒๕๕๙ หน้า ๕๑)

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย แสดงความคิดเห็น เชิญครับ
(ประธานสภาเทศบาล) -ไม่มี-
ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย และท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้างได้เสนอขออนุมัติ โครงการและได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ขอความ
กรุณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง	มีทั้งหมด ๙ เสียง
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติ ๘ เสียง	

๕.๓ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่(กองการศึกษา)

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจารณาโครงการที่ขอโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ (นายกเทศมนตรีตำบลแชแล) เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง (นายกเทศมนตรีตำบลแชแล) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เทศบาลตำบลแชแล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยและสามารถรองรับเด็กในชุมชน ให้ได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแชแล

หลักการ

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแลโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแชแล หลังใหม่ หลังที่ ๒

เหตุผล

เนื่องจากอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ซึ่งเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ที่รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการตามภารกิจต่อไป ขอเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เพื่อเสนอพิจารณาโครงการที่ขอโอนงบประมาณ ตั้งเป็นรายการใหม่ เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญครับ

นายสุระพล ทาปลัด (หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๘/๑๑๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
รายการโอนงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ สืบเนื่องมาจาก เทศบาลตำบลแชแลได้รับงบประมาณจัดสรรในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง เพิ่มอีกจำนวน ๑ หลัง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังขาดเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะในเรื่องของพัดลมในการช่วยระบายความร้อนภายในอาคารให้กับเด็กเล็ก ซึ่งไม่ได้ ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อพัดลม สำหรับอาคารเรียนหลังที่ ๒ในการให้ความเย็นกับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และไม่ได้ดำเนินการตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๙ จึงขอ นำเรียนมายัง สภาเทศบาลตำบลแชแล เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัดลม

รายการโอนงบประมาณ

โอนเพิ่ม (รายการใหม่) จัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โอนลด โครงการเทศบาลสงกรานต์สร้างน้ำพระธาตุจอมศรี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แผนงานการศึกษา ศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๓๗,๘๔๐ บาท ขอโอนลด ๒๒,๕๐๐.- บาท

ดังนั้น กองการศึกษา จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในรายการดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลแชแลโปรดพิจารณาต่อไป

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธานสภาเทศบาล) -ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติ โครงการและได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๙	เสียง
	เห็นชอบ	๘		เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-		เสียง
	งดออกเสียง	๑		เสียง

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติ ๘ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ธนัชรณ์ สุวรรณโคตร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธนัชรณ์ สุวรรณโคตร)

(ลงชื่อ) ปรีชา ปาสาวัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา ปาสาวัน)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล

(ลงชื่อ) สุระเดช แก้วกำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุระเดช แก้วกำ)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) จตุรงค์ ชำนาญสาร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจตุรงค์ ชำนาญสาร)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) เพ็ญศรี ชายสีดา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเพ็ญศรี ชายสีดา)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) อานุภาพ พันธุ์พินิจ ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม
(นายอานุภาพ พันธุ์พินิจ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล